

Đồng Tháp, ngày 25 tháng 10 năm 2021

Số: 199/BBT

Về việc mời tham gia cộng tác viên Trang thông tin
điện tử Đại biểu nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Kính gửi:

- Văn phòng HĐND và UBND huyện, thành phố;
- Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh huyện, thành phố.

Trang thông tin điện tử Đại biểu nhân dân tỉnh Đồng Tháp (gọi tắt là Trang tin) là Trang thông tin điện tử thành phần của Cổng thông tin điện tử Đồng Tháp, có tên miền: www.hdnd.dongthap.gov.vn. Đây là kênh thông tin chính thống của Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh, thông tin, tuyên truyền các hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân Tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân; hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Tỉnh; hoạt động của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh. Trang tin do Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp quản lý và chịu trách nhiệm, trực tiếp là Ban biên tập Trang tin.

Thời gian qua, Ban Biên tập đã quản lý, vận hành Trang tin từng bước phát triển, nâng cao về chất lượng, trở thành công cụ hiệu quả trong việc tuyên truyền các chính sách, pháp luật, chủ trương của Đảng và Nhà nước đến người dân. Cùng với đó, Ban biên tập đã tiếp nhận, biên tập, đăng tải nhiều tin, bài tuyên truyền về hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân Tỉnh; hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, thành phố; Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Tỉnh từ cộng tác viên là thành viên Ban biên tập, công chức Văn phòng và phóng viên của Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh huyện, thành phố trong tỉnh. Ban Biên tập trang tin trân trọng và ghi nhận những đóng góp của cộng tác viên đối với hoạt động thông tin, tuyên truyền của chuyên trang đại biểu dân cử.

Với sự cố gắng, nỗ lực của Ban Biên tập Trang tin cùng với sự đồng hành cộng tác nhiệt tình của cộng tác viên trong thời gian qua và mong muốn hoạt động của Trang thông tin đại biểu nhân dân tỉnh Đồng Tháp ngày càng đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng, số lượng tin, bài thông tin tuyên truyền về hoạt động của đại biểu dân cử, nhất là hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện, thành phố, góp phần làm phong phú thêm nguồn thông tin chính thống từ hoạt động thực tiễn ở cơ sở.

Thời gian tới, Ban biên tập Trang thông tin điện tử Đại biểu nhân dân tỉnh Đồng Tháp mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, thành phố; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thanh trong việc cung cấp thông tin hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Đối tượng cộng tác: Cán bộ, công chức Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; phóng viên Đài truyền thanh huyện, thành phố.

Nội dung tin, bài: Phản ánh hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh; Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân huyện, thành phố; tình hình thực tiễn, kinh tế - xã hội ở địa phương; các vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị.

Thông tin cộng tác viên gửi cộng tác được đăng tải trên Trang tin sẽ được nhận chế độ thù lao, nhuận bút theo quy định hiện hành (áp dụng theo khung mức chi nhuận bút và các quy định hiện hành của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp).

Tin, bài cộng tác, cộng tác viên có thể gửi vào hộp thư điện tử của Ban biên tập, địa chỉ email: **banbientapdbniddt@gmail.com**, hoặc thông qua các kênh thông tin khác, ứng dụng mạng xã hội (Zalo, Facebook...) của Ban Biên tập.

Sự quan tâm đóng góp, cộng tác tin, bài của cộng tác viên sẽ góp phần xây dựng đội ngũ cộng tác viên Trang tin ngày càng lớn mạnh.

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý cộng tác viên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên BBT;
- Lưu: VT, TK/(D).

TRƯỞNG BAN



(Handwritten signature in blue ink)

**CHÁNH VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND TỈNH
Mai Ngọc Dinh**